

THÔNG TIN

CHUYẾN THĂM HOA KỲ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ G.W. Bush và phu nhân, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 23/6/2007.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam đến Hoa Kỳ, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được bình thường hoá hoàn toàn và có những bước phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở để tiến tới xây dựng mối quan hệ ổn định, vững chắc và lâu dài giữa hai nước.

Tham gia đoàn cùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân trong chuyến thăm lần này có: Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến cùng một số lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. Ngoài 22 thành viên chính thức của đoàn, còn có 46 tùy tùng, 20 phóng viên báo chí và gần 100 doanh nghiệp tham gia tháp tùng đoàn.

Báo chí nhiều nước trên thế giới đã đăng tải sự kiện Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu thăm chính thức Hoa Kỳ, đánh giá đây là một dấu hiệu tích cực, hứa hẹn nhiều triển vọng mới cho quan hệ giữa hai quốc gia

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là thành phố New York. Tại đây, Chủ tịch nước đã đến gặp gỡ phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) và đại diện sinh viên, bà con kiều bào Việt Nam tại Mỹ và Canada đang có mặt tại New York.

Sau khi tiếp đại diện bà con Việt kiều tới chào, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã rời khách sạn đến thăm thị trường chứng khoán New York. Ông Marshall N. Carter - Phó Chủ tịch Thị trường chứng khoán New York EuroNext và các quan chức cao cấp trong ban lãnh đạo của thị trường đã tiếp đón Chủ tịch. Sau 40 phút gặp gỡ, trao đổi, ông Carter đã mời Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn chứng kiến lễ ký ghi nhớ về hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán New York và Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

17 giờ chiều 19/6 (tức 4 giờ sáng 20/6 giờ Hà Nội), tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự cuộc gặp với một số tổng giám đốc (CEO) và các nhà đầu tư tài chính Mỹ. Cuộc gặp do AIG, Credit Suisse và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức với chủ đề "Đầu tư tài chính tại Việt Nam" tại khách sạn St. Regis. Phát biểu với các nhà đầu tư tài chính Mỹ, Chủ tịch nước nói: "Tôi muốn chuyển đến các bạn một thông điệp là chúng tôi đang tạo những điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đến với Việt Nam và chắc chắn các nhà đầu tư đến với Việt Nam làm ăn sẽ hiệu quả".

Cũng trong buổi chiều cùng ngày 19/6 tại New York (2h30 ngày 20/6 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước đã gặp đại diện các nhà nhập khẩu hàng dệt may Mỹ. Chủ tịch chia sẻ những lo lắng về cơ chế giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam coi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Mỹ và Việt Nam đều là thành viên của WTO. Việc Mỹ đơn phương áp đặt cơ chế này là trái với nguyên tắc của WTO và tinh thần tự do thương mại. Chủ tịch cho biết: Việt Nam đang làm việc chặt

chê với các đối tác ở Quốc hội Mỹ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Chủ tịch mong Hiệp hội hàng dệt may Mỹ nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Mỹ loại bỏ hàng rào phi thương mại này.

16 giờ chiều 19/6, tại New York (20/6 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Kimool tại trụ sở LHQ. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo với Tổng thư ký LHQ những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sau hơn 20 năm đổi mới toàn diện của Việt Nam. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), và được LHQ coi là một trong những điển hình của công tác này. Việt Nam đã quyết định ứng cử làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Việc Việt Nam ứng cử đã được nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ; từ năm 2002, các nước ASEAN đã nhất trí ủng hộ đơn ứng cử của Việt Nam, đặc biệt là tháng 10/2006, nhóm Châu Á cũng đã nhất trí thông qua quyết định đề cử Việt Nam làm ứng cử viên duy nhất của nhóm vào chức vị này. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong nhận được sự ủng hộ của Ngài Tổng Thư ký và mong Ngài sẽ hỗ trợ quá trình Việt Nam chuẩn bị và tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời Chủ tịch nước trân trọng mời Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sang thăm Việt Nam trong thời gian gần nhất. Đáp lại đề nghị và lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Kimool đã ủng hộ việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhận lời mời của Chủ tịch nước sang thăm Việt Nam trong thời gian gần nhất.

6h15 sáng ngày 21/6 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Nguyễn Minh Triết rời New York bay đến thủ đô Washington D.C.

Trong buổi sáng 21/6, Chủ tịch nước đã tiếp bà Charlene Barshefsky Cựu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ thời Clinton,

hiện là cố vấn của bà Hillary Clinton. Tại buổi tiếp, Chủ tịch đánh giá cao những nỗ lực của bà Barshefsky đối với việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc hoàn tất thương lượng Hiệp định Thương mại song phương (BTA).

12 giờ ngày 21/6 tại Washington DC (tức 23 giờ ngày 21/6 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự cuộc gặp gỡ và chiêu đãi chào mừng của các giới tại Washington DC do Hội đồng Thương mại Mỹ-ASEAN và Phòng Thương mại Mỹ đồng tổ chức. Chủ tịch nước đã có cuộc gặp với 20 CEO hàng đầu của Mỹ. Tại cuộc gặp và chiêu đãi, Chủ tịch cam kết: "Chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam đầu tư. Nhân dân Việt Nam, Nhà nước Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo môi trường, tạo điều kiện cho các bạn. Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các nước vì hòa bình, hữu nghị và phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Trưa 21/6 (tức đêm 21/6 giờ Hà Nội), tại Washington DC, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine chứng kiến ký thoả thuận hợp tác giữa các tập đoàn lớn của Mỹ với Việt Nam, với tổng trị giá lên đến gần 5 tỉ USD

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (PetroVietnam) ký với Tập đoàn Chevron ý định thư về dự án phát triển khí đốt ở vùng biển Tây-Nam Việt Nam trị giá 4 tỷ USD.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ký với Công ty vận tải biển SSA Marine dự án xây dựng cầu cảng và cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức trị giá khoảng 500 triệu USD.

Tập đoàn Microsoft ký hợp đồng với FPT và CMC - hai tập đoàn công nghệ thông tin truyền thông hàng đầu Việt Nam - chính thức công nhận hai tập đoàn này là những đối tác bán hàng cao cấp nhất của Microsoft tại Việt Nam, và được ủy quyền thực hiện hợp đồng sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft Office cho toàn bộ hệ thống máy tính của các cơ quan trực thuộc chính phủ và địa phương.

Với vai trò là đối tác bán hàng cao cấp nhất của Microsoft tại Việt Nam, FPT và CMC có thể trực tiếp đặt hàng từ Microsoft và được chọn thay mặt Microsoft thực hiện các hợp đồng lớn tại Việt Nam, đem lại giá trị cao nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Trong một hợp đồng khác ký giữa Microsoft và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Agribank chính thức sở hữu vĩnh viễn quyền sử dụng toàn bộ 12.000 giấy phép sử dụng cho phần mềm Microsoft Office Standard 2007 cũng như bất kỳ phiên bản nào mà Microsoft sẽ đưa ra thị trường trong vòng 3 năm tới.

Thỏa thuận này cho thấy Agribank cam kết mạnh mẽ trong việc hợp pháp hóa hệ thống công nghệ thông tin của mình, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc hội nhập hạ tầng công nghệ thông tin của ngân hàng này với các ngân hàng quốc tế khác.

Ngoài ra, Tập đoàn Motorola cũng ký hợp đồng với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước đó, sáng 20/6 tại New York, Công ty cổ phần dệt may 29.3 đã ký kết với lãnh đạo Tập đoàn Paceman (San Francisco) thỏa thuận xuất khẩu hàng dệt may trị giá 141 triệu USD trong 4 năm 2007 - 2010.

Chiều 21/6 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, và lãnh đạo cả hai viện Quốc hội Mỹ bao gồm: lãnh tụ phe đa số tại Hạ viện, ông Hoyer, Chủ tịch ủy ban Tài chính Hạ viện, ông Ranger, lãnh tụ phe Cộng hòa ông Boehner. Lãnh đạo Thượng viện bao gồm: Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện, Thượng Nghị sỹ McConnell, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện và các nghị sĩ ủng hộ quan hệ hai nước tại Quốc hội Mỹ.

19 giờ tối 21/6 giờ Hoa Kỳ (6 giờ sáng 22/6 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN và 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ do 10 Đại sứ

quán ASEAN phối hợp với phía Hoa Kỳ tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là đại diện cấp cao duy nhất của ASEAN vinh dự tham dự Lễ kỷ niệm này.

13 giờ 30 phút, tức 0 giờ 30 phút ngày 22/6 giờ Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức ký Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư (TIFA) tại thủ đô Washington DC. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Karan Bhatia và ông Nguyễn Cẩm Tú Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam đã ký thỏa thuận quan trọng này. Đây là Hiệp định được đánh giá là ghi một cột mốc hợp tác song phương mới trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ.

Theo Hiệp định TIFA hai bên sẽ thành lập một Hội đồng hợp tác song phương mà đứng đầu hai phía đã được nâng lên là lãnh đạo cấp Bộ trưởng để có những quyền hạn lớn hơn trong việc bàn những định hướng lớn, chính sách lớn, những sáng kiến hợp tác mới thúc đẩy quan hệ song phương cũng như bàn các biện pháp giải quyết vướng mắc trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại hai bên bao gồm cả những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp hai bên.

Trước đó, ngày 18 và 19/6, tại Washington DC đã diễn ra phiên họp hàng năm Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ về phát triển kinh tế thương mại song phương trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA).

Đánh giá sau phiên họp, cả hai bên cùng nhận định rằng BTA là một hiệp định thành công của cả hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ. Thông qua việc thực hiện BTA, kim ngạch thương mại song phương năm 2006 đạt 9,7 tỉ USD, tăng 8 lần so với trước khi ký BTA (2001). Cho tới cuối năm 2006, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt 4,5 tỉ USD (bao gồm cả đầu tư qua nước thứ ba), đứng thứ 6 trong 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Kết quả phiên họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ và ký hiệp định TIFA đã hình thành một thực tế sống động:

Hợp tác kinh tế sẽ luôn là một trụ cột quan trọng, một động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Trưa ngày 22/6 tại Nhà trắng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Sau 45 phút hội đàm tại phòng bầu dục, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống G.W. Bush đã có cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và các hãng thông tấn quốc tế.

Phát biểu với báo chí sau hội đàm, Tổng thống George W Bush nói: Ông vẫn còn nhớ chuyến thăm rất tốt đẹp đến Việt Nam năm ngoái với sự đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền cũng như người dân Việt Nam. Ông rất thần phục sự tiến bộ về kinh tế của Việt Nam. Ông cho rằng để cho mối quan hệ giao hảo này ngày càng tốt đẹp thì phải có sự tiến bộ hơn nữa về phía Việt Nam trong vấn đề tự do chính trị và tôn giáo, nhân quyền. Đồng thời ông bày tỏ sự cảm ơn về những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ông cho biết là Quốc hội Hoa Kỳ vừa chuẩn chi thêm tiền để trợ giúp trong vấn đề dioxin, vấn đề chất độc da cam, đồng thời Hoa Kỳ cũng quyết tâm giúp Việt Nam chống lại nạn HIV/AIDS.

Tiếp lời Tổng thống Bush, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và mến khách của nhân dân Hoa Kỳ. Chủ tịch nhìn nhận quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ kể từ chuyến thăm năm ngoái của Tổng thống Bush trên nhiều lĩnh vực, đầu tư thương mại, khoa học kỹ thuật, y tế và nhân đạo. Chủ tịch cảm ơn sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực HIV/AIDS, đặc biệt là giúp những nạn nhân da cam dioxin, và khẳng định mối quan hệ được tăng cường đưa lại lợi ích cho nhân dân hai nước và sự ổn định trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên cũng đã trao đổi chân tình thẳng thắn về những vấn đề hai bên còn khác biệt như tôn giáo, tự do, dân chủ nhân quyền, và sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch muốn gửi đến

nhân dân Hoa Kỳ tình cảm đoàn kết hữu nghị của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định bà con Việt kiều tại Hoa Kỳ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Rời Washington DC, 17 giờ 15 phút ngày 22/6 (tức 8 giờ 30 phút sáng 23/6 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới Los Angeles, chặng dừng chân thứ ba trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Ngay sau khi tới Los Angeles, lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp mặt hơn 700 kiều bào ta tại tiệc chiêu đãi chào mừng của Cộng đồng người Việt tại California và một số bạn bè Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam và cũng là chuyến thăm của phái đoàn cấp cao nhất của Việt Nam đến quận Cam (bang California).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam đã cùng ăn sáng và làm việc với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch và Phó chủ tịch Thượng viện bang California cùng thị trưởng một số thành phố thuộc bang này.

Tại Los Angeles, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ. Tại diễn đàn, Chủ tịch nói: Có thể khẳng định chuyến thăm đã thành công tốt đẹp. Tổng giá trị các hợp đồng, thỏa thuận đã được các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ ký kết đã lên đến gần 11 tỷ USD. Nhưng điều phấn khởi hơn là tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã được khẳng định, đó là định hướng đúng trong quan hệ đối tác giữa hai đất nước. Ngay sau khi tham dự Diễn đàn, Chủ tịch nước đã tiếp lãnh đạo của 20 tập đoàn kinh tế lớn thuộc khu vực các bang bờ Tây nước Mỹ. Trưa 23/6, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tới thăm một gia đình Việt kiều đang sinh sống và làm ăn tại khu vực Quận Cam.

Hồi 15 giờ ngày 23/6 (5 giờ sáng 24/6 giờ Hà Nội), Đoàn đại biểu Nhà nước ta do Chủ tịch Nguyễn Minh Triết dẫn đầu

đã rời sân bay Los Angeles, bang California, về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm Mỹ từ ngày 18-23/6.

Chuyến thăm được đánh giá là một sự kiện quan trọng đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Chuyến thăm này đã làm cho năm 2007 trở thành năm đáng ghi nhớ trong mối giao lưu Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp theo sau chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005 và các chuyến thăm Việt Nam của các Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vào năm 2000 và George Bush vào năm 2006. Đây cũng là chuyến thăm lần đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới địa bàn có hơn 1,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống - chiếm gần một nửa tổng số Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài. Phát biểu với báo chí, Chủ tịch nước nói: Chuyến thăm Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp, hiệu quả và bổ ích. Hai bên nhất trí quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hiện đã đạt được những kết quả to lớn và đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Chính phủ hai nước sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa mối quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị hiện nay phát triển trên nền tảng bền vững, sâu rộng và hiệu quả. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi cho hai nước và là nhân tố tích cực đối với hoà bình, ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từ ngày 18-23/6/2007 đến Hoa Kỳ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí nước ngoài, nhất là báo chí Mỹ. Lần đầu tiên, Nhật báo Wall Street đã thiết kế một phụ trương đặc biệt bốn trang về Việt Nam với tựa đề: Việt Nam: Ngôi sao đang lên mới mẽ nhất của Châu Á (*Vietnam: Asia's Newest Star Rises*). Trước đó, CNN đã có hẳn một video clip khẳng định rằng Việt Nam là "một chân trời mới" (*New Horizon*) của nền kinh tế thế giới, đồng thời cũng đang có một chân trời mới trong

quan hệ Việt - Mỹ. Sự tương đồng về ý tưởng và nhận định của báo giới Mỹ phản ánh rất rõ một điều: Việt Nam đang có một bước ngoặt thực tế đầy triển vọng để thoát khỏi đói nghèo, vững bước tiến lên trên con đường giàu mạnh.

Trang web của báo *Đất nước* (Tây Ban Nha) cũng cho rằng ý nghĩa của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Bush không chỉ dừng lại ở mục tiêu chung của hai nước là tăng cường mối quan hệ thương mại mà còn đi xa hơn nữa. Báo này khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ thương mại song phương được thể hiện qua việc hai nước đã ký Hiệp định khung về Đầu tư và Thương mại (TIFA). Tổ hợp truyền thông BBC, báo "Người Bảo vệ" và báo "Người Scotland" của Anh cũng nhận định rằng chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh dấu một mốc mới trong mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiện giữa Việt Nam và Mỹ.

Con đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng thành công của chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định, hiểu biết chung sẽ đến nếu hai bên đã tạo dựng được sự tin cậy lẫn nhau. Sự hợp tác sâu, rộng, mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ hoàn toàn là điều có thể khi mỗi bên có cái nhìn mới hơn về những khác biệt trong văn hoá, thể chế của mỗi quốc gia. Việt Nam, một dân tộc tự tin về năng lực và sức mạnh của mình, chân thành trong hợp tác, rõ ràng trong đối thoại, đã và sẽ luôn tận dụng thời gian và cơ hội để chứng tỏ thiện chí hợp tác với các quốc gia trên thế giới, và khẳng định quan điểm: muốn thay đổi một cách nhìn, điều trước hết là phải biết lắng nghe và "muốn nhìn thấy" sự thay đổi từ cả tất cả các bên ■

Ngô Phương Nga

Tổng hợp từ các nguồn tin